



ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตามประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อปฏิบัติงานในส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ อัตรา ซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และดำเนินการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ในวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓ (บ้านค้อกลางเดิม) นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ซึ่งเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งที่มีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ ดังนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-นามสกุล
๑	๐๐๑	นางสาวปวีณนุช ดีทอง
๒	๐๒๘	นายภวิชญ์ ยศเมฆ
๓	๐๓๕	นายเอกวัฒน์ สุขเพ็ง
๔	๐๓๗	นางสาวเกวลิน คงมั่น

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี

ค. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพุดติดนเป็นสุภาพชน

ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใส่กระโปรงยีนส์ กางเกงยีนส์ เสื้อยืด เสื้อโปโล รองเท้าผ้าใบ และรองเท้าแตะ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันที่ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ก็ได้

๔. ต้องเข้าสัมภาษณ์กับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสัมภาษณ์กำหนดให้เท่านั้น เมื่อสัมภาษณ์เสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่สัมภาษณ์โดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสัมภาษณ์ และต้องไม่ทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสัมภาษณ์อยู่

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริต อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์และคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกจะพิจารณาสั่งการให้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ก็ได้ รวมถึงอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ค. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกฯ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี และทางเว็บไซต์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี หัวข้อเรื่อง “ข่าวรับสมัครงาน”

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายศุภโชค บัวทอง)  
ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี